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ยัสปาล กรุป สนบัสนนุดีไซเนอรรุนใหมตีโจทยแฟชั่นเพ่ือความยั่งยืน 

 

 
 

เพราะเชื ่อม ั ่นในความคิดสรางสรรคของดีไซเนอรคนรุ นใหม “ยัสปาล กรุ ป” จึงมุ งสนับสนุนและสงเสริม

ความสามารถของนักออกแบบรุนใหมผานกิจกรรมหลายรูปแบบ ลาสุดไดมอบทุนการศึกษาใหแกนิสิตนักศึกษาสาขา

แฟชั ่นดีไซน ในโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program ภายใต โจทย “Sustainability” จํานวน 7 คน 

ทุนการศึกษาทุนละ 200,000 บาทรวม 1,400,000 บาท พรอมไดรับประสบการณตรงในการฝกงานกับแฟชั่นดีไซเนอรมอื

อาชีพของแบรนดดังตางๆ ในยัสปาล กรุป อยางใกลชิดในเรื่องแฟชั่นเพ่ือความย่ังยืน 

เควินทร สิงหสัจจเทศ ผูจัดการทั่วไป บริษัท ยัสปาล จํากัด (มหาชน) กลาววา ยัสปาล กรุป เราเชื่อมั่นใน The 

Power of Next ที่เปนพลังศักยภาพของคนรุนใหม ดวยความแข็งแกรงขององคกรในฐานะผูนําของอุตสาหกรรมแฟชั่น

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสืŐอสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสืŐอสิŐงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ทีŐ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 ขŠาวจากหนังสือพิมพŤแนวหนšาออนไลนŤ  ฉบับประจำวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 หนšา มูลคŠาขŠาว  180,000.- 
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ของประเทศไทยที่พรอมจะถายทอดความรูและสนับสนุนดีไซเนอรรุ นใหม ใหมีศักยภาพและเปนพลังขับเคลื่อนให

อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยเติบโตอยางยั่งยืนตอไป จึงไดริ่เริ่มโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program ซึ่งในป

นี ้ไดถูกจัดตอเนื่องเปนปท่ี 2 เปนโครงการเฟนหานักออกแบบรุนใหมครั้งแรกของวงการแฟชั ่นเมืองไทยที่มอบการ

สนับสนุนแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตทุนการศึกษา ไปจนถึงโอกาสการทํางานกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยในปนี้มี

นิสิตนักศึกษาสนใจสงผลงานเขารวมคัดเลือกถึง 82 ผลงาน ภายใตโจทย “Sustainability” หัวขอที่อุตสาหกรรมแฟช่ัน

ทั่วโลก รวมถึงยัสปาล กรุป ใหความสําคญัอยางมาก 

 นิสิตนักศึกษาทั้ง 7 คน ผูชนะทุนการศึกษาและไดรับโอกาสฝกงานกับดีไซเนอรแบรนดดังในบริษัทฯ ไดแก  

ธนัชพร วรธงไชย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, ฐิติวุฒิ ใจภักดี และ ทศพร ภูถาวร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, อรรถพล มีพันธ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เอเซีย เสนาขันธ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ธนดล คันยุ

ไร จากมหาวิทยาลัยรังสิต และ ณัชชา พงษพันธเกษม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ธนัชพร วรธงไชย หรือ นองไหม นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาออกแบบเครื่องแตงกาย 

กลาววา รูจักโครงการจากที่บริษัทเขาไปประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยตั้งแตปที่แลว และอยากทดสอบผลงานของตัวเอง

นอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งการไดออกมาเรียนรูโลกภายนอกไดประโยชนมาก เพราะในมหาวิทยาลัยสิ่งที่ทําจะเปนครีเอทีฟ

อยางเดียวไมจําเปนตองคิดเรื่องการขาย แตในโลกการทํางานจริงไดเรียนรูเกี่ยวกับแฟชั่นในเชิงพาณิชยจริงๆ วาเปน

อยางไร ที่ตองคํานึงถึงลูกคา คํานึงถึงกลุมเปาหมาย และความเปนตัวตนของแบรนด 

 “เรื่องแฟชั่นเพื่อความยั่งยืนนั้น ปจจุบันคนรุนใหมใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น หลายๆ แบรนดเริ่มนําวัสดุ 

รีไซเคิลเขามาใช เพื่อตอบสนองความตองการในชุดนี้ แตตองคํานึงถึงดีไซนที่ตรงกับความตองการของคนรุนใหมดวย  

สวนในมุมการออกแบบแฟชั่นสามารถทําไดหลายทางทั้งเรื่องวัสดุ และกระบวนการทํางานเชน การนําวัสดุเหลือใชมาทํา 

หรือลดกระบวนการทํางานลง โดยสวนตัวอยากนําเสนอความยั่งยืนในดานการออกแบบ ผานการทําเสื้อผาที่ใสไดนานข้ึน 

แตไมไดอยากใหเปนไอเทมคลาสสิก จึงเพ่ิมดีไซนเขามาปรับเปลี่ยนฟงกชั่นของเส้ือผา เพ่ือความสนุกในการแตงตัวที่ยังอยู

บนพ้ืนฐานของไทมเลส ดีไซน” 

 ดาน ณัชชา พงษพันธเกษม หรือ นองเมย นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความฝนอยาก

เปนดีไซเนอรตั้งแตเด็ก และอยากเปนเจาของแบรนด กลาววา สาเหตุที่ตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะชอบและสนใจ

เรื่องความย่ังยืน โดยปจจุบันคนรุนใหมใหความสนใจเรื่องนี้มาก และยังไดนําแนวคิดเรื่องนี้ไปทําธีซิสดวย โดยตอนนี้กําลัง

ดูวาจะทําอยางไรใหผลงานนาสนใจมากขึ้น เพราะความยั่งยืนเกี่ยวกับแฟชั่นมีความหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการผลิตใหม 

การใชซํ้า และซีโร เวสต แตมองวาคนสวนใหญยังตองการสวมใสเสื้อผาใหม และใชสินคาใหมมากกวา ดังนั้น ความยั่งยืน

นาจะนําไปใชในกระบวนการผลิตจะสามารถตอบโจทยผูบริโภคไดมากกวา 

 “อยากชวนนองๆ ใหเขามาลองหาประสบการณจากโครงการนี้ เพราะการฝกงานทําใหโตขึ้นและไดเรียนรูส่ิง

ตางๆ นอกรั้วมหาวิทยาลัย ผลงานที่ทําจะไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น มีพี่ๆ ชวยคิดวาทําใหงานตอบโจทยไดหลากหลายมาก

ขึ้น ตางจากในมหาวิทยาลัยที่จะจํากัดกลุมเปาหมายตามที่เรากําหนด สุดทายคืออยากใหโครงการนี้สนับสนุนนองๆ รุน

ตอไปอีกเรื่อยๆ” 
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 ทศพร ภูถาวร หรือ นองอารม นักศึกษาสาขาแฟชั่นส่ิงทอและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร คนรุนใหมที่มีความสนใจอยากเปนดีไซเนอร กลาววา ไดรับอิทธิพลมาจากคุณแมที่เปนคนชอบแตงตัว 

ซึ่งการเลือกเรียนในสายนี้ถือวาตรงกับความตองการของตัวเอง ความคิดแรกที่เขาสมัครรวมโครงการของยัสปาล 

กรุป คือ อยากไดทุนไปพัฒนาธีซิสใหดี จึงจําเปนตองใชเงินทุนสูงรวมถึงการมีโอกาสฝกงานทําใหไดเรียนรูในทุก

กระบวนการ ตั้งแตเร่ืองการหาเทรนด การดีไซนแบบลวงหนา การออกแบบเพื่อใหคนในวงกวางเขาถึงแบรนดงายข้ึน 

ที่สําคัญสวมใสไดจริง 

 “ในชวงเวลาที่ฝกงาน ไดมีผลงานที่ออกมาขายจริงดวย รูสึกดีใจมากที่จะไดเห็นคนใสเสื้อผาที่เราออกแบบ

รวมกับพี่ๆ รูสึกวาโครงการนี้ดีมากๆ ยังไมเคยเจอบริษัทไหนที่มีโครงการแบบนี้มีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนนักศึกษา

ที่บางคนอาจจะมีทุนทรัพยนอย แตมีความสามารถไดมีโอกาสตอยอดทั้งการทําธีซสิ และเสนทางในอนาคต อยากใหนองๆ

รุนถัดไปเขามาลองวัดความสามารถกัน ถาไดรับคัดเลือกก็จะเปนการสนับสนุนชีวิตของตัวเองได 

 โดยสวนตัวเนนการดีไซนชุดใหมที่ใสไดจริง และใสไดยาวนาน คือสามารถใสไดหลากหลายและคุมคา โดยความ

ยั่งยืนในแบรนดของตัวเองในอนาคต มองถึงการนําเรื่องของภูมิปญญาของไทย และสิ่งรอบๆ ตัวมาใช เชน ยางพารา 

สามารถนําไปใชไดหลากหลาย แตหากในมุมของแฟชั่นคิดวานาจะนํามาพัฒนาเปนสินคาแฟชั่นได เชน การนํายางพารา

มาผสมเปนหนังเทียม เอามาทํากระเปาหรือเครื่องประดับไดทั้งยังนํามาพัฒนาเปนเสนใยได ที่สําคัญการใชยางพาราจะ

เปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือเกษตรกรไทยดวย” 

 ปดทายกับเด็กเรียนดีสายวิทยที่สนใจศิลปะและอยากเปนดีไซเนอร ธนดล คันยุไร หรือ นองดิว นักศึกษา

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน มหาวิทยาลัยรังสติ กลาววา ชวงเรียนมหาวิทยาลัยไดตดัสินใจเปลี่ยนจากการเรยีนสาขาคณติศาสตร

ประกันภัยมาเปนสาขาแฟชั่นดีไซน ดวยความมุงมั่นทําใหไดเกรดเฉลี ่ย 4.00 มาตลอด และตั้งใจที่จะสมัครเขารวม

โครงการของยัสปาล กรุป ซึ่งดีใจมากที่ไดรับทุนการศึกษาเพราะถือเปนอีกบทพิสูจนของความตั้งใจแมเปลี่ยนสาขามา

เรียนดานนี้ก็สามารถทําใหทุกคนภูมิใจได โดยจะนําทุนไปใชในการทําศลิปะนิพนธ 

 “โครงการของยัสปาล กรุป ดีมากๆ รูสึกดีใจที่ไดเขารวม ซึ่งเด็กเกงอีกมากที่ขาดทุนทรัพยจะไดมีโอกาสมากขึ้น 

ผมเช่ือวาเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง สิ่งท่ีอยากจะฝากกับรุนถัดไป คือขอใหรักษาความเปนตัวเองไว เพราะจะทําใหเรา

โดดเดน แตกตางจากคนอื่น และเมื่อเรามีความเปนตัวตน หรือ Identity วันหนึ่งที่จะตองเรียนรูก็ควรคํานึงถึงความเปน

ตัวตนของคนอื่น เพื่อนํามาปรับกับเราดวย เพื่อใหเกิดผลงานที่ดียิ่งขึ้น สวนเรื่องความยั่งยืนนั้น ผมใหความสําคัญกบัการ

นํามาใหซํ้ามากกวาการผลิตใหม ใชสิ่งที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การวางแพทเทิรนไมใหเหลือทิ้ง หรือเหลือนอย

ที่สุด หรือการนําผาเกามาเอาเสนใยออกแลวทอเปนผนืใหม” 

 

 

 

 


